
 

รายงานการประชมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ุ  
คร้ังที ่ ๑๑/๒๕๕๒ 

วนัเสาร์ที ่ ๒๑  พฤศจกิายน  ๒๕๕๒ 
ณ ห้องประชม ุ ๒ ช้ัน ๓ อาคารสํานักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  

 

**************************************************************************** 

ผู้มาประชมุ  
๑. ศาสตราจารยก์ตติคุณ ดริ .สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์ นายกสภามหาวิทยาลยั                    ประธาน  
๒. พระปริยติักจวิธานิ    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการ  

 ๓.   นายชยัวฒัน์  ศิริอาํพนัธ์กลุ กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการ 
๔.   ศาสตราจารย ์ดร.เดือน คาํดี กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการ  
๕.   นายปรีชา คชสิทธ์ิ กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการ  
๖.   นายวิจิต แกวเกดเคน้ ิ  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการ  
๗. ดร.วิวฒัน์ ศลัยกาธรํ  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการ  

 ๘.   ศาสตราจารยสุ์ชาติ เถาทอง กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการ 
 ๙. ศาสตราจารย ์ดร.สุนทร บุญญาธิการ กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการ 

๑๐. นายบุญทอง เตียรประเสริฐ  ประธานกรรมการสงเสริม่ กจการมหาวิทยาลยัิ  กรรมการ  

๑๑. ผูช้วย่ ศาสตราจารยเ์อนก เทพสุภรณ์กลุ  อธิการบดี  กรรมการ  
 ๑๒. อาจารยเ์ฟ่ืองฉตัร ภทัรวาณิชย ์ ประธานสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ กรรมการ 

๑๓. อาจารยช์อมณี่  สุคนัธิน กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูแ้ทนผูบ้ริหาร  กรรมการ  
๑๔. ผูช้วยศาสตราจารย์่ นภดล เชนะโยธิน กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูแ้ทนผูบ้ริหาร กรรมการ  

 ๑๕. อาจารยป์ระยทุธ  อินแบน กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูแ้ทนคณาจารย ์กรรมการ 
๑๖. ผูช้วยศาสตราจารย ์ดร่ .พรพิมล   วิริยะกลุ กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูแ้ทนคณาจารย ์กรรมการ  

 ๑๗. อาจารยว์ชัรพงษ ์ ครูเกษตร กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูแ้ทนคณาจารย ์กรรมการ 
๑๘. ผูช้วยศาสตราจารย์่  ดร.อุทยั  ศิริภกัด์ิ กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูแ้ทนคณาจารย ์กรรมการ  

 ๑๙. อาจารยพ์รพรรณ   นินนาท เลขานุการสภามหาวิทยาลยั เลขานุการ 
 

ผ้ไมู่ มาประชมุ  
๑. นายโชคชยั ชวยณรงค์่  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ   
๒. ดร.สุชาติ เมืองแกว้  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ   
๓. ผูช้วยศาสตร่ าจารย ์ดร.กลุวดี โรจน์ไพศาลกจิ  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูแ้ทนผูบ้ริหาร     

 
ผ้เข้าร่วมประชมู ุ  /
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ผ้เข้าร่วมประชมู ุ  
๑. นางนฤชล เรือนงาม   ผูช้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลยั่   
๒. นางสาวประนอม เงินบุคคล  ผูช้วยเลขานุการสภามหาวิทยา่ ลยั  

 
เร่ิมประชมเวลา ุ  ๘.๔๕  น. 
  
    เ ม่ือครบองค์ประชุม กอนเริมประชุม  อธิการบดีขอ่ ่ อนุญาตให้นายบุญทอง                
เตียรประเสริฐ เป็นผูแ้ทนกรรมการสภามหาวิทยาลยั มอบชอดอกไมแ้สดงความยินดีตอศาสตราจารย์่ ่
กตติคุณ ดริ .สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์  ท่ีดาํรงตาํแหนงนายกส่ ภามหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
 
ระเบียบวาระที ่๑   เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชมทราบุ  
 ๑.๑ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  เร่ือง  แตงตงั่ ้ นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏั
ราชนครินทร์ 
   สํานักนายกรัฐมนตรี มีประกาศ ลงวนัท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ ประกาศวามี่   
พระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ แตงตงั่ ้ ศาสตราจารยก์ตติคุณ ดริ .สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์  ให้ดาํรง
ตาํแหนงนายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์่  ตงัแตวนัท่ี ้ ่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ ทงันีนายกสภา้ ้
มหาวิทยาลยั ขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลยัท่ีใหค้วามไวว้างใจ และดาํเนินการเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า  และเพ่ือประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๘ แหง่
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เห็นควรปรับแนวปฏิบัติในการประชุมสภา
มหาวิทยาลยั ดงัน้ี 
   ๑. ในการประชุมสภามหาวิทยาลยัแตละครัง ตอ้งมีวาระในการพิจารณา่ ้          
เชิงนโยบายอยางนอ้ย ่ ๑ เร่ือง 
   ๒. ใหก้าหนดระเบียบวาระทกัทว้งในการประชุม โดยเป็นการพิจารณาเร่ืองํ
ท่ีผานการกลนักรองมาแลว้ เพื่อประหยดัเวลาในการประชุม่ ่  
   ๓. ให้เลขานุการฯ เวียนมติให้กรรมการเห็นชอบภายใน ๓ วนัหลังวนั
ประชุม เพื่อจะไดถ้ายทอดมติสูการปฏิบติัไดท้นัที โดยไมตอ้งรอการรับรอ่ ่ ่ งรายงานในการประชุม         
ครังตอไป้ ่  
   ๔. ใหมี้วาระติดตามการดาํเนินการตามมติการประชุมทุกครัง้  
  ทีป่ระชมรับทราบุ    
   ทงันี ้ ้ นายกสภามหาวิทยาลยั มอบชอดอกไมแ้สดงความยินดีตอ ดร่ ่ .วิวฒัน์             
ศลัยกาธรํ  ท่ีไดรั้บรางวลัคนเกยรติยศ จากทีวีบูรพา รายการี ฅนคน้คน 

/๑.๒ คาํประกาศเจตนารมณ์... 
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 ๑.๒  คาํประกาศเจตนารมณ์ การเสริมสร้างสุขภาวะในมหาวิทยาลยัราชภฏั ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ประกาศเจตนารมณ์ เพื่อการดาํเนินงาน
การสร้างเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลยัราชภฏั ให้ประสบความสาํเร็จรวมกนอยางตอเน่ือง และยงัยื่ ั ่ ่ ่ น  
และเป็นตน้แบบการสร้างเสริมสุขภาวะให้กบสังคมไทยสืบไป เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมั -           
พระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สิริกติ พระบรมราชินีนาถ ิ ์ ๗๗ พรรษา 
  ทีป่ระชมรับทราบุ    
 
 ๑.๓  สินสุดการแสวงหาขอ้เท็จจริงของศาลปกครองระยอง คดีหมายเลขดาํท่ี ้
๑๒๕-๑๒๘/๒๕๕๑ 
   สํานักงานอยัการพิเศษคดีปกครองระยอง ๑ แจง้วามีคาํสังกาหนดให้่ ํ่ วนัท่ี 
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เป็นวนัสินสุดการแสวงหาขอ้เทจ็จริง คดีท่ี ผูช้วยศาสตราจารยส์มศกัดิ  คาํมา  ้ ่ ์
และพวกรวม ๔ รวม ฟ้องสภามหาวิทยาลยั และอธิการบดี กรณีการอนุมติัและแตง่ ตงั้ ใหด้าํรงตาํแหนง่
ผูช่้วยศาสตราจารย ์
  ทีป่ระชมรับทราบุ    
 
 ๑.๔  การดาํเนินการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ครังท่ี ้ ๑๐/๒๕๕๒ 
เม่ือวนัท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ เป็นการดาํเนินการท่ีชอบ 
   ดว้ยผูท่ี้จะไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อโปรดเกลา้ฯ แตงตงัให้ดาํรงตาํแหนงนายก่ ่้
สภามหาวิทยาลยั ตอ้งมิใชกรรมการสภามหาวิทยาลยั สงผลให้ศาสตราจารยก์ตติคุณ ดร่ ่ ิ .สมหวงั              
พิธิยานุวฒัน์  ตอ้งลาออกจากการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลยั ถดัจากวนัท่ีไดรั้บเลือกเป็นนายกสภา
มหาวิทยาลยั ขณะท่ีมีการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครังท่ี ้ ๑๐/๒๕๕๒ เม่ือวนัท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ 
ซ่ึงมีการพิจารณาวาระตาง ๆ เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ จึงหารื่ อคณะกรรมการกฎหมาย เกยวกบี่ ั
การดาํเนินการประชุมรอบประจาํเดือนสิงหาคม ๒๕๕๒ คณะกรรมการกฎหมายตอบขอ้หารือ ดงัน้ี 
   มติสภามหาวิทยาลยั ในการประชุมดงักลาวถือเป็นมติท่ีชอบ โดยใชก้ฎหมาย ่
วาดว้ยวิธีปฏิบติัราชก่ ารทางปกครอง เน่ืองจากเป็นมติท่ีเกดจากคณะบุคคล ซ่ึงมีองคป์ระชุมครบตามิ
ขอ้บงัคบั วาดว้ยการประชุมสภามหาวิทยาลยั เวน้แต่ ่ ศาสตราจารยก์ตติคุณ ดริ .สมหวงั พิธิยานุวฒัน ์จะ
ยงัไมสามารถลงนามเอกสารใด ๆ ได ้จนกวาจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ แตงตงั่ ่ ่ ้  
  ทีป่ระชมรับทุ ราบ   
 
 

/๑.๕ โครงการปลุกพลงั... 
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 ๑.๕  โครงการปลุกพลงัสร้างสรรคผ์ลงาน สานประชาคมราชภฏัราชนครินทร์ 
   มหาวิทยาลัยจะจัดโครงการปลุกพลังสร้างสรรค์ผลงาน สานประชาคม           
ราชภฏัราชนครินทร์ ในวนัท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เพื่อชีแจงนโยบายการบริหารงานของผูบ้ริหาร ้
และรับฟังความคิดเห็นของประชาคม โดยแบงเป็นกลุมยอย่ ่ ่  ๔ กลุม คือ กลุมแนวทางการพฒันาและ่ ่
แกไขปัญหามหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ บางคลา้  กลุมแนวทางการสร้างรายได ้ กลุมแนวทาง้ ่ ่
การเสริมสร้างความสามคัคี  และกลุมแนวทางการพฒันามาตรฐานการศึกษา  จึงขอเชิญกรรมการ่                
สภามหาวิทยาลยัเขา้รวมเพื่อใหข้อ้เสนอแนะในการประสานความรวมมือ ่ ่ และเป็นการส่ือสารระหวาง่
สภามหาวิทยาลยักบัประชาคม  
  ที่ประชมรับทราบุ   แตเน่ืองจากกรรมการสวนใหญติดภารกจ  จึงขอให้่ ่ ่ ิ
มหาวิทยาลยัจดักจกรรมสภามหาวิทยาลยัพบประชาคม  หลงัจากจดักจกรรมใิ ิ นวนัดงักลาวไปแลว้่   
อาจเป็นวนัท่ีมีการประชุมสภามหาวิทยาลยัครังตอไป้ ่   โดยท่ีประชุมเสนอใหป้รับประเด็นการอภิปราย
กลุมท่ี ่ ๑ เป็นแนวทางการพฒันามหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ บางคลา้ ในอุดมคติ 
 
ระเบียบวาระที ่๒  รับรองรายงานการประชมุ  
  ท่ีประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ครังท่ี ้
๑๐/๒๕๕๒  เม่ือวนัเสาร์ท่ี  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๒  จากผูเ้ขา้ประชุม เป็นผูเ้ขา้รวมประชุม่  
  ๑. ยา้ยรายช่ือ ศาสตราจารยก์ตติคุณ ดริ .สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์  จากผูเ้ขา้ประชุม 
เป็น ผูเ้ขา้รวมประชุม่  
  ๒. ระเบียบวาระท่ี ๕.๒  หนา้ ๙ บรรทดัท่ี ๒๑  
   จาก  “อาจารย์ว ัชรพงษ์  ครูเกษตร  เสนอข้อสังเกตประเด็นนักศึกษาลด  
เน่ืองจากตอ้งมาเรียนท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ บางคลา้” 
  เป็น  “อาจารย์ว ัชรพงษ์  ครูเกษตร  เสนอข้อสังเกตประเด็นนักศึกษาลด  
เน่ืองจากตอ้งมาเรียนท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ บางคลา้  และเห็นว่าการขับเคลื่อนบางคล้า  
โดยให้มีการปฏิบัติราชการของทั้ง ๕ คณะ ควรปรับเปลีย่นได้ตามสภาพ” 
 
ระเบียบวาระที ่ ๓  เร่ืองสืบเน่ืองเพือ่พจิารณา 
 ๓.๑ (ราง่ ) ประกาศสภามหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์  เร่ือง บญัชีรายช่ือ                  
ผูป้ระเมินการสอนของผูข้อกาหนดตาํแหนงทางวิชาการํ ่  
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นําเสนอวาปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีผูด้ ํารง่
ตาํแหนง่ ทางวิชาการท่ีมีศกัยภาพท่ีจะเป็นผูป้ระเมินการสอนผูเ้สนอขอกาหนดตาํแหนงทางวิชาการํ ่
เพิมขึน  จึงเห็นควรยกเลิกประกาศ วาด้วย่ ้ ่  บญัชีรายช่ือผูป้ระเมินการสอนท่ีมีอยู่ทงั ้ ๓ ฉบบั แลว้

ปรับแกเป็นฉบบัเดียว ...้/  
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ปรับแกเป็นฉบบัเดียว โดยพิจารณาตามรายช่ือท่ีคณบดีเสนอ ทงันีมิไดมี้ขอ้กฎหมายหา้มผูท่ี้เกษียณอายุ้ ้ ้
ราชการเป็นผูป้ระเมินการสอน  จึงนาํเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
   นายกสภามหาวิทยาลยั พิจารณาเห็นวาไมควรใหค้วามสาํคญักบการประเมิน่ ่ ั
การสอน เฉพาะเพื่อการพิจารณากาหนดตาํแหนงทางวิชาการเทานนั แตควรเช่ือมโยงกบการประกนํ ่ ่ ่ ั ั้
คุณภาพการประเมินการสอนของหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยมีระบบสนบัสนุนท่ีมีการ
ประเมินและการให้รางวลั  ทงันีอาจศึกษาตวัอยางจากมหาวิทยาลยัธุรกจบณัฑิต้ ้ ่ ิ   ซ่ึงในประเด็นนีจะ้
นาํเสนอในสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาดาํเนินการตอไป่  
   มติที่ประชมุ  เห็นชอบใน (ราง่ ) ประกาศสภามหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  
เร่ือง บญัชีรายช่ือผูป้ระเมินการสอนของผูข้อกาหนดตาํแหนงทางวิชาการ  โดยให้ตดัขอ้ความสุดทา้ย  ํ ่
“เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตาํแหนงทางวิชาการ ่ ในการแตงตังเป็น่ ้
อนุกรรมการประเมินผลการสอนตอไป่ ”  ออก 
 

 ๓.๒ ผลการพิจารณาขอ้มูลการเงินของมหาวิทยาลยั 
   สืบเน่ืองจากท่ีประชุมครังกอน มอบ นายชัยวฒัน์  ศิริอาํพนัธ์้ ่ กุล พิจารณา
ขอ้มูลการเงินของมหาวิทยาลยั เพื่อใหข้อ้เสนอแนะประกอบการพิจารณาเชิงนโยบายนนั ้ นายชยัวฒัน์  
ศิริอาํพนัธ์กุล  จึงให้ขอ้เสนอแนะเกยวกบการเสนอขอ้มูลการเงินของมหาวิทยาลยัเพื่อประโยชน์แกี่ ั ่
การบริหารงาน วาควร่ มีการรายงานขอ้มูลการเงินในลกัษณะการเปรียบเทียบกบชวงปีท่ีผานมา รวมทงัั ่ ่ ้
สดัสวนรายรับ่ -รายจาย ่ และสดัสวนการจดัสรรและใชจ้ายเงินในการดาํเนินง่ ่ านดา้นตาง ๆ่   
    เพ่ือให้เห็นสถานภาพการเงินท่ีสัมพนัธ์กบสถานภาพของงาน  ั และควรระบุ
โครงการ/งานท่ีใชเ้งินจากบญัชีเงินฝากธนาคารแตละบญัชีดว้ย่  

ทีป่ระชมรับทราบุ   และมีการอภิปรายกนอยางกวา้งขวาง สรุปไดด้งันีั ่ ้     
   ๑. ในการบริหารการศึกษา ต้องคาํนึงถึงคาใช้จาย่ ่ ตอผลสัมฤทธิ  ่ ์ (Cost 
effectiveness)  เป็นสิงสาํคญัอนัดบัแรก  ่ โดยมีนกัวิเคราะห์งบประมาณและการเงิน (financial analysis)  
เป็นผูท้าํการวิเคราะห์เชิงนโยบาย ขณะท่ีงบทรงชีพหรืองบบริหารไมควรสูงกวาร้อยละ ่ ่ ๒๐ 
   ๒. การรายงานอาจจาํแนกตามภาระหนา้ท่ี หรือยทุธศาสตร์แตล่ ะดา้น หรือ
หนวยงาน่  
   ๓. ควรมีการรายงานการเงินท่ีเช่ือมโยงกบแผนและระบบ ั PART ของสาํนกั
งบประมาณ โดยมีการประเมินผลการเงิน  ควบคูกบผลสัมฤทธิของงาน ่ ั ์ (บรรลุเป้าหมาย และมี
ประสิทธิภาพ) 
   ๔. การบริหารงบประมาณการเงินท่ีดี ต้องมีการใช้จายงบประมาณเพ่ือ่
พฒันางานมากกวาการเกบสะสมเงินสํารองไวจ้นมากเกนไป  เชน  สัดสวนระหวางเงินท่ีมีตอ่ ็ ิ ่ ่ ่ ่
งบดาํเนินการ/ปี ตอ้งไมนอ้ยกวา ่ ่ ๑ และตอ้งไมสูงกวา ่ ่ ๑ มากเกนไปิ  

/๕. อาจเปรียบเทียบระบบ... 
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   ๕. อาจเปรียบเทียบระบบงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยอ่ืน 
โดยเฉพาะอยางยงิมหาวิทยาลยัราชภฏั่ ่  
   มติทีป่ระชมุ  มอบอธิการบดี พิจารณาใหมี้การเพิมเติมรายงานการเงินท่ีเสนอ่
ตอสภามหาวิทยาลยั เพื่อใชใ้นการบริหารเชิงนโยบาย โดยขอคาํปรึกษาจากกรรมการสภามหาวิทยาลยั ่
ผูท้รงคุณวฒิุ 
 

ระเบียบวาระที ่ ๔ เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 

 ๔.๑ การขอพระราชทานทูลเกลา้ฯ ถวายปริญญากตติมศกัดิ  แดสมเด็จพระเิ ์ ่ ทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
   พิจารณาในวาระการประชุมลบั 
 

๔.๒ พิจารณาแตงตงัคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลยั ผูท้รงคุณวฒิุ่ ้   
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นําเสนอวา่ เพื่อให้ได้มาซ่ึงกรรมการสภา
มหาวิทยาลยั ผูท้รงคุณวุฒิ ครบตามจาํนวน  จึงนาํเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาแตงตงัคณะกรรมการ่ ้   
สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลยั ผูท้รงคุณวุฒิเพ่ือดาํเนินการสรรหาผูส้มควรดาํรงตาํแหนงกรรมการ่
สภามหาวิทยาลยั ผูท้รงคุณวฒิุ แทนกรรมการท่ีพน้จากตาํแหนงกอนครบวาระ่ ่  
  มติที่ประชมุ  เ ห็นชอบใน  (ราง่ )  ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                     
ราชนครินทร์ เร่ือง แตงตงัคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลยั ผูท้รงคุณวฒิุ ่ ้ โดยใหแ้ตงตงั่ ้  
ผูช้วยศาสตราจารย ์ดร่ .พรพิมล  วิริยะกุล และผูช้วยศาสตราจารย ์ดร่ .อุทยั  ศิริภกัดิ  เป็นกรรมการ์
ผูแ้ทนคณาจารย ์ พร้อมมอบเลขานุการดาํเนินการให้ไดม้าซ่ึงกรรมการท่ีมาจากรองอธิการบดี  แลว้
เสนอนายกสภามหาวิทยาลยั ลงนามประกาศแตงตงัตอไป่ ่้  
 

 ๔.๓ พิจารณาเสนอช่ือผูแ้ทนจากสภามหาวิทยาลยั เป็นกรรมการสรรหาบุคคลท่ี
สมควรไดรั้บปริญญากตติมศกัดิิ ์  
  เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ นาํเสนอว่าดว้ยจะมีพิธีพระราชทานปริญญา
บตัรในตน้ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลยัจึงพิจารณาเห็นสมควรให้มีคณะกรรมการสรรหาบุคคลท่ี
สมควรไดรั้บปริญญากตติมศกัดิ  จึงนาํเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาิ ์  
  มติที่ประชมุ  เห็นชอบใน (ราง่ ) ประกาศสภามหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
เร่ือง แตงตงัคณะกรรมการสรรหาบุคคลท่ีสมควรไดรั้บปริญญากตติมศกัดิ่ ิ ์้  โดยใหแ้ตงตงัศาสตราจารย ์่ ้
ดร .สุนทร  บุญญาธิการ  และ  ดร .วิว ัฒน์  ศัลยกาธร  เ ป็นกรรมการผู ้แทนผู ้ทรงคุณวุฒิ  ํ และ                    
ผูช้วยศาสตราจารย ์ดร่ .อุทยั  ศิริภกัดิ  เป็นกรรมการผูแ้ทนคณาจารย ์พร้อมมอบเลขานุการดาํเนินการ์
ให้ไดม้าซ่ึงกรรมการท่ีมาจากสภาวิชาการ  คณบดี และผูอ้าํนวยการ แลว้เสนอนายกสภามหาวิทยาลยั
ลงนามประกาศแตงตงัตอไป่ ่้  

 ๔.๔  พิจารณาอนุมติั.../
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 ๔.๔ พิจารณาอนุมติัเปล่ียนแปลงหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ นาํเสนอวา่ ตามท่ีท่ีประชุมครังกอนพิจารณา้ ่
อนุมติัหลกัสูตรใหม  หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต่  โดยจะเปิดรับนกัศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๓ นนั ขณะท่ี้
คณะวิทยาการจดัการมีแนวคิดจะโอนยา้ยนักศึกษา ซ่ึงเขา้ศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกจในปีการศึกษา ิ
๒๕๕๒  โอนเป็นหลักสูตรบัญชีบัณฑิตเม่ือหลักสูตรผานการรับทราบ่ /รับรองจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเรียบร้อยแลว้  และคณบดีแจง้วา่ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ไดป้ระทบัรับทราบ/รับรองหลกัสูตรดงักลาวเรียบร้อยแลว้ตงัแตวนัท่ี ่ ่้ ๑๔ กนยายน ั ๒๕๕๒ โดยมี
ขอ้เสนอแนะดว้ยวาจา เพื่อให้การโอนยา้ยนักศึกษาและการเปิดสอนหลกัสูตรบญัชีบณัฑิตมีความ
สมบูรณ์ สภามหาวิทยาลยัตอ้งอนุมติัหลกัสูตรดงักลาวเป็นหลกัสูตรปรับปรุง่ แทนการเป็นหลกัสูตร
ใหม และแกไขชวงเวลาการเปิดรับนักศึกษาในเอกสารหลักสูตรจากปีการศึกษา ่ ้ ่ ๒๕๕๓ เป็น                 
ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒  
  มติทีป่ระชมุ   
   ๑. อนุมติัให้หลกัสูตรบญัชีบณัฑิตเป็นหลกัสูตรปรับปรุง โดยให้เปิดสอน
ไดต้งัแตภาคการศึกษาท่ี้ ่  ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ 
   ๒. มอบมหาวิทยาลัย ศึกษาความต้องการ /จํา เ ป็นในการจัดตังคณะ้
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี  หากเห็นสมควรใหพ้ิจารณาดาํเนินการตามขนัตอนตอไป้ ่  
 
 ๔.๕ พิจารณาผลการติดตามประเมินผลขา้ราชการผูต้อเวลาราชการ และพิจารณา่
แตงตงัคณะกรรมการพิจารณาบุคคลและติดตา่ ้ มประเมินผลการตอเวลาราชการ่  
  เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ นาํเสนอวา่ คณะกรรมการพิจารณาบุคคล และ
ติดตามประเมินผลการตอเวลาราชการของขา้ราชการผู ้่ ดาํรงตาํแหนงรองศาสตราจารย ์ซ่ึงไดรั้บอนุมติั่
ใหต้อเวลาราชการ ดงันี่ ้  
   ๑. รองศาสตราจารย ์ดร.ธีรวุฒิ  โศภิษฐิกุล  ไดข้อลาออกจากขา้ราชการเพื่อ
ไปสมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภา และได้ขอกลับเข้ารับราชการใหม ซ่ึงยงัไมได้รับการอนุมัติ่ ่ จาก
มหาวิทยาลยั จึงไมมีการพิจารณาประเมินผลการตอเวลาราชการ อยางไรกดี ขณะนี ่ ่ ่ ็ ้ รองศาสตราจารย ์
ดร.ธีรวุฒิ  โศภิษฐิกุล  ไดเ้สนอขอรับบาํเหน็จ และกาลงัฟ้องอธิการบดีํ  กรณีไมรับตนเป็นขา้ราชการ่  
ทาํใหเ้สียผลประโยชน์ 
   ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี  ประจงศักดิ  ขณะนีคณะกรรมการกาลัง์ ํ้
สรุปผลการประเมินซ่ึงจะนาํเสนอสภามหาวิทยาลยัในครังตอไป  และเน่ืองจากคณะกรรมการมีวาระ้ ่
เพียง ๑ ปี ดงันันจึงนาํเสนอท่ีประชุม้ เพื่อพิจารณาแตงตงัคณะกรรมการ่ ้ พิจารณาบุคคลและติดตาม
ประเมินผลการตอเวลาราชการ่  

มตทิี่ประชมุ/  
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  มติทีป่ระชมุ   
   ๑. รับทราบผลการรายงานของคณะกรรมการพิจารณาบุคคลและติดตาม
ประเมินผลการตอเวลาราชการ่  
   ๒. ให้แตงตงั ศาสตราจารย ์ดร่ ้ .เดือน  คาํดี เป็นกรรมการท่ีมาจากกรรมการ
สภามหาวิทยาลยั ผูท้รงคุณวุฒิ และผูช้วย่ ศาสตราจารย ์ดร.พรพิมล  วิริยะกุล  เป็นกรรมการท่ีมาจาก
กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูแ้ทนคณาจารย ์ พร้อมทงัมอบเลขานุการดาํเนินการเพ่ือเสนอนายกสภา้
มหาวิทยาลยัลงนามคาํสงัแตงตงัตอไป่ ้่ ่  
 

๔.๖ พิจารณาคาํขอตงังบประมา้ ณเงินรายได ้ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  
  ดร.สมศกัดิ  เอ่ียมคงสี  รองอธิการบดีวางแผนและพฒันา  นาํเสนอคาํขอตงั์ ้
งบประมาณเงินรายได ้ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงไดผ้านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ่  
บริหารงบประมาณและการเงินเรียบร้อยแลว้ ตอสภามหาวิทยาลยั่  

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีขอ้อภิปรายกนอยางกวา้งขวาง สรุปไดด้งันีั ่ ้     
   ๑. มีข้อสังเกตวาขณะท่ีนโยบายให้เพิมคุณภาพการศึกษา และจาํนวน่ ่
บุคลากรมีแนวโนม้เพิมขึน แตงบประมาณรายไดท่ี้เสนอเพ่ือเปรียบเทียบกบปีกอน พบวางบประมาณ่ ้ ่ ั ่่
ดา้นบุคลากร และการศึกษาลดลง  สวนงบประมาณดา้นการบ่ ริหารเพิมขึน  จึงควรมีหมายเหตุอธิบาย่ ้
ประกอบ 
   ๒. ควรเปรียบเทียบสวนตางระหวางงบประมาณของปีกอนกบงบประมาณ่ ่ ่ ั่
ท่ีเสนอขอเป็นร้อยละ 
   ๓. ควรจัดยุทธศาสตร์เข้ากลุมตามพันธกจของมหาวิทยาลัย โดยระบุ่ ิ
สัดสวนงบประมาณท่ีใชใ้นการพฒันาเป็นร้อยละ  เพื่อสภามหาวิทยาลยัจะไ่ ดพ้ิจารณาความเหมาะสม
ตามพนัธกจของมหาวิทยาลยัิ  
   ๔. การเสนองบประมาณและโครงการสิงกอสร้างตาง ๆ ตอ้งมีแผนแมบทท่ี่ ่ ่ ่
ชดัเจน และใหป้ระชาคมไดรั้บทราบดว้ย นาํไปสูการของบประมาณแตละปี่ ่  
   ๕. การดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัท่ีเสนอยงัคงเป็นงานเชิงรับมากกวาเชิงรุก  ่
จึงควรแสวงหาองคค์วามรู้เชิงวิจยั  เพื่อประกอบการพิจารณาวางแผนและเสนอโครงการ 
   ๖. งานบริการชุมชน/ทอ้งถิน ควรอยบูนพืนฐานการแกปัญหาของชาวบา้น่ ่ ้้
และทอ้งถิน่  
   ๗. การจดัการหอพกัตอ้งอยบูนนโยบาย ่ life & learning centre (Campus 
life) ดงันนั การจะให้เอกชนเป็นผูด้าํเนิน้ การจึงทาํไดย้าก  นอกจากนีควรมีแผนการบริหารจดัการใน้
เชิงธุรกจเพื่อรองรับสถานการณ์เม่ือไมมีิ ่ นกัศึกษาพกัในระหวางปิดภาคเรียน่  

/๘. ควรมีแผนงานท่ีนาํ... 
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   ๘. ควรมีแผนงานท่ีนาํปัจจยัทางธรรมชาติแปลงเป็นสินทรัพย ์ เชน  การใช้่
ประโยชน์จากวิชาชีพ  ขยะ และสิงปฏิกลู่  
   ๙. ใหแ้สดงงบประมาณจากกองทุนฯ เพื่อพฒันางานวิจยัและงานวิชาการเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 
  ๑๐. ควรปรับปรุงระเบียบเกยวกบงบประมาณและการเงินของอาคารี่ ั
อเนกประสงค ์สมัมนาคารบางปะกง ปาร์ค เสนอตอสภามหาวิทยาลยัดว้ย่  
  มติทีป่ระชมุ   

  ๑. อนุมติัในหลกัการเพ่ือใหส้ามารถดาํเนินการงานท่ีเรงดวน ได้่ ่ แก ่ หอพกั
นักศึกษา และมอบอธิการบดีแตงตงัคณะกรรมการเพื่อเรงพิจารณาทบทวน่ ่้ และจดัทาํแผนแมบท่            
ดวนท่ีสุด โดยเฉพาะอยางยิงแผนพฒันามหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ บางคลา้ ให้นาอยู โดยมี่ ่ ่ ่่
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ (ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร บุญญาธิการ และดร.วิว ัฒน์                  
ศลัยกาธรํ )  รวมเป็นคณะกรรมการ่  
  ๒.  มอบอธิการบดี หาแนวทางแกปัญหาท่ีพกันกัศึกษาจีน  ควรจดัให้พกัอยู้ ่
ในมหาวิทยาลยัฯ ท่ีอาํเภอเมือง 
 ๓.  เรงเสนอระเบียบท่ีจะสนับสนุนการดาํเนินงานเชิงรุกของมหาวิทยาลยั  ่
และแนวทางการบริหารจดัการกองทุนฯ เพื่อพฒันางานวิจยัและงานวิชาการในเชิงรุกท่ีเป็นรูปธรรม 
เชน การรวบรวมโครงการวิจยัจากปัญหาของชาวบา้น่ /ทอ้งถิน ให้ได ้่ ๘๔ เร่ือง เพื่อเป็นการเฉลิม-          
พระเกยรติตอพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยหูวั แลว้นาํเสนอตอสภามหาวิทยาลยัในการประชุมครังตอไปี ่ ่ ่ ่้  
 ๔.  ฝ่ายวางแผนและพฒันามหาวิทยาลยั ตอ้งมีคณะกรรมการเพ่ือประเมิน
และติดตามผลการดาํเนินงานแลว้รายงานความคืบหนา้ของการดาํเนินงานตามแผนงานตออธิการบดี่
อยางตอเน่ือง่ ่  
 ๕. ให้นําขอ้สังเกตจากท่ีประชุมไปประกอบการพิจารณาปรับแผนการ
ดาํเนินงาน 
 

๔.๗ พิจารณายกเวน้หรือลดหยอนการชดใช้่ ทุนการศึกษา  
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  นําเสนอวา่ สภามหาวิทยาลัย เ ม่ือครัง้
มหาวิทยาลยัยงัเป็นสถาบนัราชภฏัฉะเชิงเทรา ไดอ้นุมติัโครงการและงบประมาณเพื่อพฒันาบุคลากร
อาจารยโ์ดยความรวมมือระหวางสถาบนักบมหาวิทยาลยัอีดิธโคแวน ประเทศออสเตรเลีย ่ ่ ั ตงัแตปี พ้ ่ .ศ. 
๒๕๔๐ ซ่ึงแบงโครงการออกเป็น ่ ๓ ขั้นตอน มีผูท่ี้เขา้รวมโครงการจนถึงขนัท่ี ่ ้ ๓ คือ มีคุณสมบติัเขา้
ศึกษาตอในระดบัปริญญาท่ีสูงขึน ่ ้ ๘ คน สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ๒ คน ปริญญาเอก ๔ คน 
และขอลาออกระหวางศึกษาในระดับปริญญาเอกนีให้ไมสํา เ ร็จการศึกษา  ่ ่้ ๒  คน  ได้แก ่                             
รองศาสตราจารย์ชาญ  มงคล  และอาจารย์ประสิทธิ  มันมงคล  ซ่ึงทงั ์ ่ ้ ๒ รายได้เสนอบันทึกตอ่                

 

/สภามหาวทิยาลยัเพ่ือ... 
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สภามหาวิทยาลยัเพื่อขอยกเวน้/ลดหยอนเงินทุน่ การศึกษาท่ีตอ้งชดใช้มหาวิทยาลยั ขณะเดียวกนั
มหาวิทยาลยัไดย้ืน่ฟ้องคดีทงั ้ ๒ ราย  เพื่อใหช้ดใชทุ้นพร้อมเบียปรับและดอกเบีย จึงนาํเสนอท่ีประชุม้ ้
เพื่อพิจารณา 
  มติที่ประชมุ  มอบมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลยัใหร้ายละเอียดแกคณะกรรมการกฎหมาย ่ เพื่อเสนอความเห็นตอสภามหาวิทยาลยั่  
 

๔.๘ พิจารณาใหน้โยบายการจ่ายเงินเดือนผูบ้ริหารท่ีมิไดเ้ป็นขา้ราชการประจาํ  
  เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ นาํเสนอวา่ ตามท่ีมหาวิทยาลยัมีผูบ้ริหารท่ีมิได้
เป็นขา้ราชการประจาํ แตยงัไมมีระเบียบ วาดว้ย่ ่ ่ การจายเงินเดือนและคาตอบแทนประจาํตาํแหนง่ ่ ่
ผูบ้ริหารดงักลาว  มหาวิทยาลยัจึงไดเ้สนอ ่ (ราง่ ) ระเบียบตอคณะกรรมการกฎหมาย ซ่ึงค่ ณะกรรมการ
กฎหมายพิจารณาแล้วมีมติให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาศักยภาพรายได้หมุนเวียนของ
มหาวิทยาลยั พร้อมทงัให้นโยบายเกยวกบ้ ี่ ั เร่ืองดังกลาว เพื่อคณะกรรมการกฎหมายจะได้นําไป่
ประกอบการพิจารณา (ราง่ ) ระเบียบตอไป  จึงนาํเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา่  
  มติทีป่ระชมุ   
  ๑. ตาํแหนงบริหารท่ีให้บุคคลภายนอกดาํรงตาํแหนงได ้ไดแ้ก ตาํแหนง่ ่ ่่
อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดีหรือผูบ้ริหาร โดยให้พิจารณาตามแนวทางตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยั            
ราชภฏัเทพสตรี  พิจารณารายละเอียดตอไป่  
   ๒. ควรกาหนดอตัราสูงสุดของเงินเดือนและคาตอบแทนประจาํํ ่ ตาํแหนง่
โดยอยรูะหวางอตัราเงินเดือนผูบ้ริหารองคก์ารมหาชนกบอตัราขา้ราชการ  ซ่ึงสภามหาวิทยาลยัจะได้่ ่ ั
พิจารณารายละเอียดตอไป่  
  ๓.  กรณีจายเงินเดือนลกัษณะเหมาจาย ให้คาํนึงถึงผลกระทบทางดา้นภาระ่ ่
ภาษีเงินไดด้ว้ย 
 
 ๔.๙ พิจารณาหนงัสือขอให้ประธานสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ และกรรมการ
พน้จากตาํแหนง่  และแกไขขอ้บงัคบัเพื่อเลือกตงัใหม้ ่้  
  เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ นาํเสนอวา่ มีบุคลากรของมหาวิทยาลยั จาํนวน 
๕๒ คน เสนอบนัทึกลงวนัท่ี ๑๗ กนยายน ั ๒๕๕๒ ตอกรรมการสภามหาวิทยาลยั ขอให้ประธานสภา่
คณาจารยแ์ละขา้ราชการลาออก เพื่อจะไดมี้การเลือกตงั้ ประธานคนใหม โดยมี่ เหตุผลวาประชาคมไม่ ่
ยอมรับ ทาํให้ไมสามารถประชุมสภาคณาจารยฯ์ ได ้ อยางไรกตาม เม่ือวนัท่ี ่ ่ ็ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
ไดมี้การประชุมสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ โดยมีกรรมการเขา้ประชุมทงัสิน ้ ้ ๑๗ คน จากกรรมการ 
รวม ๒๑ คน จึงนาํเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาบนัทึกดงักลาว่  

มตทิี่ประชมุ  รับทราบ.../  
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  มติที่ประชมุ  รับทราบข้อร้องเรียน  แตเน่ืองจากได้มีการประชุมสภา่
คณาจารยแ์ละขา้ราชการแลว้ จึงมอบอธิการบดีติดตามการดาํเนินงานของสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ 
พร้อมทงัอาํนวยความสะดวกในการประชุมเพ่ือให้การดาํเนินงานของสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ ้
บรรลุตามวตัถุประสงค ์
 

๔.๑๐ (ราง่ ) ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ท่ีเกยวขอ้งกบการวิจยัี่ ั   
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นําเสนอวา่ คณะกรรมการบริหารกองทุน            
ราชภฏัราชนครินทร์ เพื่อพฒันางานวิจยัและงานวิชาการ ในการประชุมครังท่ี ้ ๒/๒๕๕๒ เม่ือวนัท่ี ๒๔ 
มิถุนายน ๒๕๕๒ มีมติเห็นชอบใหแ้กไขระเบียบมหาวิทยาลยัท่ีเกยวขอ้งกบงานวิจยั รวม ้ ี่ ั ๓ ฉบบั โดย
มีวตัถุประสงคก์ารแกไข ดงันี้ ้  
   ๑. เพื่อบังคับใช้ครอบคลุมบุคลากรทุกกลุมของมหาวิทยาลัย  รวมทัง่ ้
นกัศึกษาของมหาวิทยาลยั 
  ๒. เพื่อใหผู้ว้ิจยัท่ีมิใชขา้ราชการสามารถทาํสญัญารับทุ่ นไดด้ว้ยตนเอง 
  ๓. เพื่อใหก้ารนบัระยะเวลานบัตงัแตทาํสญัญารับทุน้ ่  
  ๔. เพื่อมหาวิทยาลยัไมตอ้งกากบดูแลเร่ืองการเบิกจายทุนอุดหนุนการวิจยั่ ํ ั ่
จากแหลงทุนภายนอก ทงันีใหเ้ป็นไป่ ้ ้ ตามเง่ือนไขของแหลงทุน่  
  ๕. เพื่ออาํนวยความสะดวกแกผูว้ิจยัในการเบิกจายเงินอุดหนุนวิจั่ ่ ย 
   ทงันีคณะกรรมการกฎหมายไดพ้ิจารณาและปรับขอ้ความเรียบร้อยแลว้ โดย้ ้
มีความเห็นท่ีตางจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ในสวนของการอาํนวยความสะดวกในการ่ ่
เบิกจาย วาดว้ยการเบิกจายเงิน ยงัตอ้งปฏิบติัตามระเบียบการเบิกจาย คือ ตอ้งแสดงหลกัฐานคาใชจ้าย่ ่ ่ ่ ่ ่
ตาง ๆ ของเงิน่ งวดแรกในการเบิกงวด ๒ จึงนาํเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
  มติทีป่ระชมุ   
   ๑. เห็นชอบใน (ราง่ ) ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ วาด้วย่
ทุนอุดหนุนการวิจยัจากแหลงทุนภายใน พ่ .ศ. .... 
  ๒. เห็นชอบใน (ราง่ ) ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วาดว้ย่ เงิน
อุดหนุนการวิจยัจากแหลงทุนภายนอก่  พ.ศ. .... 
  ๓. เห็นชอบใน (ราง่ ) ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วาดว้ย่ การ
เบิกจายเงินอุดหนุนการวิจยั่  พ.ศ. ....  โดยใหป้รับขอ้ความการเบิกจายขอ้ ่ ๕ (๓) (๔) ตามแนวทางการ
เบิกจายเงินอุดหนุนวิจยัของ่ สาํนกังานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) เพื่ออาํนวยความสะดวกแก่
ผูว้ิจยัในการเบิกจาย่ เงินอุดหนุน โดยพิจารณาผลงานเป็นหลกัแทนการพิจารณาการใชจ้ายเงิน และ่
ผูว้ิจยัตอ้งเกบหลกัฐาน็ ไวเ้พื่อใหต้รวจสอบได ้

๔.๑.๑ (ราง่ ) ระเบียบมหาวทิยาลยั.../  
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 ๔.๑๑ (ราง่ ) ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วาดว้ยคาตอบแทนกรรมการ่ ่
ประเมินคุณภาพภายในระดบัหนวยงาน พ่ .ศ. ....  
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นําเสนอวา่ เน่ืองจากการประเมินคุณภาพ
ภายในเป็นกจกรรมท่ีตอ้งดาํเนินการทุกปี มหาวิทยาลยัจึงเห็นควรจัดทาํระเบียบ วาด้วยการจายิ ่ ่
คาตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพ่ ภายในระดบัหนวยงาน ซ่ึงคณะกรรมการกฎหมาย ไดพ้ิจารณา่
ปรับขอ้ความและเห็นชอบใน (ราง่ ) ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วาดว้ยคาตอบแทน่ ่
กรรมการประเมินคุณภาพภายในระดบัหนวยงาน พ่ .ศ. .... เรียบร้อยแลว้  
  มติที่ประชมุ  เห็นชอบใน (ราง่ ) ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์           
วาดว้ยคาตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพภายในร่ ่ ะดบัหนวยงาน พ่ .ศ. .... เน่ืองจากใชแ้นวปฏิบติั
เชนเดียวกบสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา่ ั  
 
 ๔.๑๒ (ราง่ ) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วาด้วยการ่ ให้บริการ
วิชาการ พ.ศ. .... 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นําเสนอวา่ เพื่อให้ระบบและกลไกการ
ให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย มีความสมบูรณ์สอดคลอ้งกบตัวบงชีในการประกนคุณภาพ ั ่ ั้
มหาวิทยาลยัจึงเห็นสมควรปรับแกระเบียบมหาวิทยาลยั้ ราชภฏัราชนครินทร์ วาดว้ยการให้บริการ่
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีสาระสาํคญัท่ีแกไขเพิมเติม ดงันี้ ่ ้  
  ๑.  การใหแ้ละรับงานบริการวิชาการ ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากอธิการบดี 
  ๒. งานท่ีได้รับคาจ้าง หรือ่ ค่าบริการท่ีทาํในนามของมหาวิทยาลัยต้อง
เพียงพอกบคาใชจ้าย ยกเวน้ั ่ ่ กรณีมหาวิทยาลยัจดัใหเ้ป็นกรณีพิเศษ 

๓. ใหมี้การหกัเงินคาจา้งหรือคาบริการเขา้คณะ และสาขาวิชาดว้ย่ ่    
  ๔. หากมีเงินเหลือจายใหห้นวยงานท่ีรับผดิชอบ จดัเป็่ ่ นเงินสะสมเพื่อใชใ้น
การดาํเนินงานของหนวยงานได้่  
  ๕. หนวยงานต้องรายงานผลการดํา เ นินงานตอสภามหาวิทยาลัย่ ่                      
ทุกสินปีงบประมาณ และหนวยงานท่ีมีการดาํเนินการในลักษณะอยูกอนแล้ว ให้รายงานผลการ้ ่ ่ ่
ดาํเนินงานใหส้ภามหาวิทยาลยัทราบดว้ย 
  จึงนาํเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
  มติทีป่ระชมุ   
   ๑.  เห็นชอบใน (ราง่ ) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วาดว้ยการ่
ใหบ้ริการวิชาการ พ.ศ. .... โดยใหมี้การหกัเงินคาใชจ้ายกอนการใชจ้ายในการดาํเนินการในขอ้ ่ ่ ่่ ๑๑ ดงัน้ี 

/ขอ้ ๑๑ (๑) กรณีใชส้ถานท่ี... 



 - ๑๓ -

    ขอ้ ๑๑ (๑) กรณีใช้สถานท่ีหรือทรัพยสิ์นของมหาวิทยาลยั ให้หักเขา้
มหาวิทยาลยัร้อยละ .... และหกัเขา้หนวยงานท่ีดาํเนินการร้อยละ่  .... 
   ขอ้ ๑๑ (๒) กรณีไมใชส้ถานท่ีหรือทรัพยสิ์นของมหาวิทยาลยั ให้หกัเขา้่
มหาวิทยาลยัร้อยละ .... และหกัเขา้หนวยงานท่ีดาํเนินการร้อยละ ่ .... 
  ๒.  มหาวิทยาลัยต้องสนับสนุนการให้บริการวิชาการของบุคลากร 
ขณะเดียวกนตอ้งมีมาตรการให้การรับงานบริการวิชาการแกหนวยงานภายนอกตอ้งได้รับความั ่่
เห็นชอบจากมหาวิทยาลยั อาจโดยนาํไปพิจารณาเป็นภาระงานหรือรางวลั 
 

๔.๑๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๑  
  เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ นาํเสนอวาจาก่ การประกนคุณภาพการศึกษาั
ภายใน ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๑ ซ่ึงเสร็จสินไปเม่ือวนัท่ี ้ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ ผลการประเมิน
มหาวิทยาลยัตามตวัชีวดัสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในภาพรวมอยูในระดับพอใช้ จึง้ ่
นาํเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  
  มติที่ประชมุ  ให้นําผลการประเมินดังกลาวเ่ ขา้พิจารณาในคณะกรรมการ
วางแผนและพฒันาของมหาวิทยาลยั เพ่ือประกอบการปรับปรุงและพฒันาแผนของมหาวิทยาลยั แลว้
เสนอสภามหาวิทยาลยัในการประชุมครังตอไป้ ่  
 

๔.๑๔ สรุปผลการศึกษาดูงานเกยวกบกรอบมาตรฐานคุณวฒิุอุดมศึกษาแหงชาติี่ ั ่   
  เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ นาํเสนอวา่ ผูอ้าํนวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา 
ไดส้รุปผลการศึกษาดูงาน รวมกบเครือขายมหาวิทยาลยัภาคตะวนัออก ณ ประเทศออสเตรเลีย  เพื่อให้่ ั ่
สภามหาวิทยาลยัพิจารณาใหข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบาย  
  มติทีป่ระชมุ   
  ๑. รับทราบสรุปผลการศึกษาดูงาน 
  ๒. มอบสภาวิชาการนาํผลการศึกษาดูงานนี ประกอบกา้ รพิจารณาการจดัทาํ
กรอบมาตรฐานคุณวฒิุอุดมศึกษาของมหาวิทยาลยั แลว้เสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาอีกครัง้  

๔.๑๕ พิจารณาแตงตงัรองอธิการบดี่ ้   
  อธิการบดี เสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาแตงตงัรองอธิการบดี ่ ้ ๒ คน ไดแ้ก่ 
  ๑. ผูช้วยศาสตราจารย ์ดร่ .กุลวดี  โรจน์ไพศาลกจิ   รองอธิการบดีวิชาการ
และวิจยั 

๒. อาจารยณ์ฐัพงศ ์  สุวรรณกลุ  รองอธิการบดีกจการพิเศษและกายภาพิ    
  มติทีป่ระชมุ  เห็นชอบตามเสนอ 
 

ระเบียบวาระที ่๕ เร่ือง.../  
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ระเบียบวาระที ่ ๕ เร่ืองสืบเน่ืองเพือ่ทราบ  และเสนอเพือ่ทราบ 
 ไมมี่  
 
ระเบียบวาระที ่ ๖ เร่ืองอืน่ ๆ 
 ไมมี่  
 
  เม่ือไมมี่ กรรมการเสนอเร่ืองอ่ืนใดอีก และด้วยเวลาจํากด ั ประธานขอบคุณ
กรรมการทุกทาน และ่ ปิดประชุม โดยกาหนดํ ประชุมครังตอไป้ ่  วนัเสาร์ท่ี ๑๙ ธนัวาคม ๒๕๕๒ เวลา 
๙.๓๐ น. ณ หอ้งประชุม ชนั ้ ๔ อาคารสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  บางคลา้ 
 
เลกิประชมเวลา  ุ  ๑๒.๓๐  น. 
 
 นางนฤชล  เรือนงาม                 นางพรพรรณ  นินนาท 
  นางสาวประนอม  เงินบุคคล 
        ผ้จดู รายงานการประชมุ                            ผู้ตรวจรายงานการประชมุ             
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